
คาํถามจากสมาชิกในเรื�องการประชุมใหญ่
ชื�อสมาชิก เลขที�สมาชิก สังกัด คําถาม คําตอบ

นายณพฒัน์       วราภาสกลุ 5597 PTT 1.การยา้ยสถานที�ประชุมใหญ่  ไดแ้จง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการมีมติในวนัที� 20 ตค. 63 มีความจาํเป็นตอ้งจดัการประชุมใหญ่

ทราบล่วงหนา้หรือไม่ แบบรองรับความเสี�ยงจากสถานการณ์ COVID-19 ตามคาํแนะนาํของ

2.การเพิ�มจาํนวนผูท้ี�แจง้เขา้ร่วมประชุมจากเดิม 150 คน  เป็น ผูบ้ริหาร PTT Group ดงันีE

288 คน  เพราะเหตุใด 1. จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�มาเขา้ร่วมที�หอ้งประชุมใหญ่

3.การจ่ายค่าตอบแทน 1,000.- บาท เฉพาะผูท้ี�มาเขา้ร่วม 2. ถ่ายทอดผา่น Vedio Conference 

มีการแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบล่วงหนา้หรือไม่  ในใบ 3. ใชส้ถานที�เป็นหอ้งประชุมใหญ่ของ OC ซึ� งรองรับผูเ้ขา้ประชุมได ้150 คน

ประชาสัมพนัธ์มีแต่แจง้ค่าอาหาร  700.- บาท 4. จ่ายเบีEยประชุมใหก้บัสมาชิกทุกคน ๆ ละ 700 บาท เป็นค่าอาหาร 

4.การที�ลงชื�อเขา้ร่วมผา่น video conference  มีการแจง้ให้ ซึ� งถือวา่สมาชิกทุกคนสามารถเขา้รับฟังการประชุมไดผ้า่น Online

ทราบหรือไม่วา่จะถูกตดัสิทธิW การลงคะแนนเสียงดว้ย 5. สาํหรับสมาชิกที�มาร่วมประชุมที�หอ้งประชุมใหญ่ ใหจ้่ายเพิ�มอีก

5.ถา้ตอ้งการลงคะแนนเสียง แต่ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ร่วม ท่านละ 1000 บาท เมื�อร่วมประชุมจนจบการประชุม เป็นค่าเดินทาง

ประชุม ณ สถานที�จดัการประชุม ดว้ยเหตุผลวา่สถานที�ไม่ และเบีEยประชุมที�ทาํใหค้รบองคป์ระชุม

รองรับ ขดักบัขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ที� 36/1 เรื�อง สิทธิของ 6.วธิีการประชุมดงักล่าวไดห้ารือกบัท่านสหกรณ์จงัหวดัแลว้วา่มีความเหมาะสม

สมาชิก วรรค(1) "เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพื�อเสนอความคิด กบัสถานการณ์และตามขอ้บงัคบัสามารถทาํได ้โดยตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วม

เห็นหรือออกเสียงลงคะแนน" หรือไม่ ที�หอ้งประชุมใหญ่ไม่ตํ�ากวา่ 100 คน และ ผูท้ี�เขา้ร่วมในหอ้งประชุมใหญ่เท่านัEน

6.การใหเ้ฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุม Offline  อนุมตัิจ่ายค่าตอบ ที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แทน 1,000.- บาท ใหต้วัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเอง  ผดิขอ้บงัคบั 7. ต่อมาหอ้งประชุมใหญ่ของ OC ไม่สะดวกสาํหรับการประชุมเนื�องจาก

สหกรณ์หรือหลกับรรษทัภิบาลหรือไม่ อยูใ่นช่วงของสถานการณ์การฟืE นฟูเหตุฉุกเฉิน ประกอบกบัมีผูแ้จง้ขอเขา้ร่วม

ประชุมที�หอ้งประชุมใหญ่จาํนวน 288 คน จึงไดเ้ปลี�ยนหอ้งประชุมเป็น

 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ซึ� งสามารถจดัรองรับสมาชิกจาํนวน 300 คน

แบบ Social distancing ได ้

8.รายละเอียดทัEงหมดมีการสื�อความประชาสัมพนัธ์ใหก้บัสมาชิกไดร้ับทราบ



อยา่งไม่ครบถว้น คณะกรรมการตอ้งขออภยัสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนีE

8.ค่าตอบแทน 1000 บาทเป็นมติอนุมตัิจากคณะกรรมการ 

ส่วนที�สมาชิกในหอ้งประชุมใหญ่อนุมตัิคือ งบประมาณประจาํปี 64

นายกิตติพงศ ์   ทั�งสอ 3336 1.ในช่วงที�ออกประชาสัมพนัธ์ไม่มีแจง้วา่มีค่าเดินทางใหอ้ีก การสื�อความประชาสัมพนัธ์ใหก้บัสมาชิกไดร้ับทราบอยา่งไม่ครบถว้น 

1,000.- บาท  มีแจง้เพียงแค่อาหาร 700.- บาท ไม่มีความชดัเจน คณะกรรมการตอ้งขออภยัสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนีE

2.ถา้ไม่ไดก้รอกแบบฟอร์มใหส้หกรณ์  แสดงวา่ไม่มีสิทธิW ไป

เขา้ร่วมประชุมใหญ่ใช่หรือไม่

นายมานิตย ์ อารีผล 3303 1.ครัE งแรกแจง้สถานที�เป็น OC ชลบุรี  และมีเรื�องโควดิ-19 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ รับจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมไดม้ากกวา่ 288 คนก็จริง 

จึงจาํกดัจาํนวนคน เพียงแค่ 288 คน แต่ภายหลงัมีการแจง้ แต่สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งจาํกดัจาํนวนผูม้าประชุมร่วมกนัเนื�องจาก

มีความเสี�ยงจากสถานการณ์ COVID-19 รอบ 2 หากพบสมาชิกที�เขา้ร่วมประชุม

เปลี�ยนสถานที�เป็น รร.เฮอริเทจ  ซึ� งสามารถรับคนไดเ้พิ�มอีก ท่านใดท่านหนึ�งติดเชืEอในภายหลงั ซึ� งอาจติดมาจากที�อื�น สมาชิกที�เขา้ร่วม

แต่ทาํไมสหกรณ์จึงไม่แจง้รับสมาชิกเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเติม ประชุมทัEงหมด จะกลายเป็นกลุ่มเสี�ยงซึ� งตอ้งถูกกกัตวัเป็นระยะเวลา 14 วนั

2. ไม่มีการแจง้ใหส้มาชิกทุกคนทราบวา่  สมาชิกที�เขา้ร่วม การสื�อความประชาสัมพนัธ์ใหก้บัสมาชิกไดร้ับทราบอยา่งไม่ครบถว้น 

ประชุมในหอ้งประชุม  ตัEงแต่ตน้จนจบจะไดเ้พิ�ม คณะกรรมการตอ้งขออภยัสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนีE

อีกคนละ 1,000.- บาท  แต่มีการประกาศในเมลล(์21 ตค 63)

วา่สมาชิกจะไดร้ับค่าอาหาร 700 บาท/ท่าน เท่านัEน

3.ถา้ตอ้งการจะเขา้ร่วมประชุมใหญ่ ที� รร.เฮอริเทจ

จะสามารถเขา้ร่วมไดห้รือไม่   และจะไดเ้พิ�ม 1,000.- บาท

หรือไม่ (เนื�องจากมีการเปลี�ยนสถานที�ใหญ่ขึEนแลว้)


